

THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

An cư cho người có thu nhập thấp



Gia đình anh Bùi Mạnh Cường, tổ 18, phường Trần Lâm, thành phố Thái Bình xây nhà mới từ vốn vay chương trình cho vay nhà ở xã hội.

Là địa bàn trung tâm của tỉnh với nhiều khu, cụm công nghiệp, thời gian qua, thành phố Thái Bình chú trọng triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội (NOXH) theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh, từ đó giúp nhiều gia đình có thu nhập thấp trên địa bàn được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ để sửa chữa, xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống.

Năm 2019, gia đình anh Bùi Mạnh Cường, chị Trần Thị Ngọc mua nhà ở tổ 18, phường Trần Lâm nhưng ngôi nhà đã xuống cấp, diện tích lại nhỏ nên rất chật chội, ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống. Do anh Cường là lao động tự do, chị Ngọc là giáo viên mầm non tu thực, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống nên phải đến năm 2023 khi Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh tạo điều kiện cho vay 400 triệu đồng từ

chương trình cho vay NOXH, gia đình anh Cường mới có thể xây mới được ngôi nhà với diện tích hơn 60m². Anh Cường tâm sự: Gia đình tôi rất phấn khởi bởi thời gian vay dài tới 17 năm, lãi suất cho vay chỉ 4,8%/năm nên rất phù hợp với thu nhập của gia đình.

300 triệu đồng vay từ chương trình cho vay NOXH của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh cộng với số tiền tiết kiệm được đã giúp gia đình bà Phạm Thị Bích mua được căn hộ ở chung cư Vũ Phúc với diện tích hơn 40m². Bà Bích chia sẻ: Khi biết thông tin về chương trình cho vay NOXH, tôi tìm hiểu và được cán bộ Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh hướng dẫn làm hồ sơ. Cảm ơn Đảng, Chính phủ đã ban hành chính sách rất phù hợp với những gia đình có thu nhập thấp, nhờ đó mà gia đình tôi mới có điều kiện mua nhà ở.

Trên địa bàn thành phố Thái Bình hiện đang có 150 khách

hàng vay vốn chương trình cho vay NOXH với tổng dư nợ cho vay đạt hơn 57 tỷ đồng, chiếm gần 30% tổng dư nợ cho vay NOXH toàn tỉnh. Ông Lê Hải Vũ, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh cho biết: Nhận thấy thành phố Thái Bình là một trong những địa bàn tiếp cận nguồn vốn cho vay NOXH rất tốt bởi đối tượng chính là người có thu nhập thấp, trong khi đó công nhân trong và ngoài khu công nghiệp chiếm số lượng rất lớn. Chính vì thế, ngoài việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại điểm trực giao dịch các xã, phường, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh còn gửi công văn đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đồng trên địa bàn triển khai đến cán bộ, công nhân viên chức lao động nắm được nội dung chương trình để tiếp cận nguồn vốn một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất. Bên cạnh đó, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh tích cực phối hợp

với cấp ủy, chính quyền các xã, phường, các đoàn thể tăng cường tuyên truyền, phổ biến văn bản, hướng dẫn của Ngân hàng CSXH về chương trình cho vay NOXH; đồng thời, tổ chức tập huấn quy trình, thủ tục, hồ sơ vay vốn tới các xã, phường, đoàn thể làm dịch vụ ủy thác, các tổ tiết kiệm và vay vốn; trên cơ sở đó tiến hành bình xét, giải ngân cho khách hàng có nhu cầu, đủ điều kiện được vay vốn, bảo đảm công khai, đúng quy định.

Là một trong những địa phương triển khai thực hiện tốt chương trình cho vay NOXH, đến nay, trên địa bàn phường Trần Lâm có 25 khách hàng vay vốn chương trình cho vay NOXH với dư nợ cho vay đạt gần 10 tỷ đồng, trong đó Hội Nông dân dư nợ 438 triệu đồng với 1 khách hàng vay vốn, Hội Liên hiệp Phụ nữ dư nợ 4,3 tỷ đồng với 11 khách hàng vay vốn, Hội Cựu chiến binh dư nợ 5,2 tỷ đồng với 13 khách hàng vay vốn. Ông Phan Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND phường cho biết: Sau khi rà soát nhu cầu của các hộ vay vốn, phường đã chỉ đạo các đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn tổ chức bình xét công khai, minh bạch, đúng đối tượng; đồng thời, chỉ đạo các đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn tích cực kiểm tra, giám sát bảo đảm việc sử dụng vốn vay được hiệu quả.

Qua gần 6 năm triển khai cho thấy chương trình cho vay NOXH có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần tạo điều kiện cho các gia đình có thu nhập thấp xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống. Để chương trình tiếp tục phát huy hiệu quả, thời gian tới, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như lồng ghép trong các cuộc giao ban, tập huấn để mọi người dân đều hiểu về mục đích, ý nghĩa của chương trình; tích cực phối hợp với các đoàn thể nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm các hộ vay vốn trả gốc và lãi đúng thời hạn.

MINH HƯƠNG

HƯNG HÀ Triển khai xây dựng 5 mô hình học tập

Chiều ngày 12/3, Hội Khuyến học huyện Hưng Hà tổ chức triển khai kế hoạch khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT) năm 2024.

Năm 2024, huyện Hưng Hà phấn đấu 100% thôn, tổ dân phố, trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện có chi hội khuyến học; 70 - 80% cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà thờ, nhà chùa, dòng họ có ban khuyến học; xây dựng 5 mô hình học tập gồm: công dân học tập đạt từ 30% trở lên; dòng họ học tập đạt từ 65% trở lên; gia đình học tập đạt trên 67%; cộng đồng học tập đạt 80%; đơn vị học tập đạt từ 85%...

Để đạt mục tiêu đề ra, các cấp hội khuyến học trong huyện tiếp tục đẩy mạnh

phát triển tổ chức hội ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tập trung bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội, chú trọng bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số; vận động xây dựng quỹ khuyến học bằng nhiều hình thức; đổi mới công tác tuyên truyền về học tập thường xuyên, học tập suốt đời gắn với việc xây dựng các mô hình học tập; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng học sinh đạt thành tích cao, học sinh vượt khó học giỏi; phát động phong trào "Xuân khuyến học 2025". Đồng thời, hướng dẫn, tổ chức tập huấn về bộ tiêu chí, quy trình, thủ tục đăng ký, đánh giá, chấm điểm, xếp loại và công nhận các mô hình học tập năm 2024.

BẢO AN

ĐÔNG HƯNG Thi tìm hiểu kiến thức về dân số, sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên

Sáng ngày 12/3, tại Trường Tiểu học và THCS Phú Châu, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Đông Hưng tổ chức hội thi rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức về dân số, sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên năm 2024.

Tham gia hội thi có 50 thí sinh đại diện cho 800 học sinh Trường Tiểu học và THCS Phú Châu. Các thí sinh trải qua 4 phần thi, nội dung câu hỏi là những kiến thức về dân số, giới tính, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên, phòng tránh viêm nhiễm đường sinh sản, phòng mang thai ngoài ý muốn, nạo phá thai không an toàn, kỹ

năng phòng tránh xâm hại tình dục; bình đẳng giới, xóa bỏ định kiến giới; tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân. Các câu hỏi được đưa ra dưới dạng trắc nghiệm, thí sinh thi theo hình thức loại trực tiếp. Các thầy cô giáo cũng tham gia phần thi cứu trợ thí sinh. Ngoài ra có phần giao lưu câu hỏi với khán giả tạo thêm không khí sôi nổi cho hội thi.

Thông qua hội thi giúp các em học sinh nâng cao kiến thức về dân số, chăm sóc sức khỏe bản thân; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích giúp các em trang bị thêm kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử trước các vấn đề xã hội.

THU HIỀN

QUỲNH PHỤ Hỗ trợ mỗi xã, thị trấn 30 triệu đồng vệ sinh môi trường

Nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, đáp ứng yêu cầu trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, năm 2024 huyện Quỳnh Phụ thống nhất chủ trương hỗ trợ mỗi xã, thị trấn 30 triệu đồng và 5 máy cắt cỏ giao cho các đoàn thể địa phương quản lý để thực hiện công tác vệ sinh môi trường.

Cùng với đó, huyện có chủ trương vào ngày thứ bảy, chủ nhật tuần cuối hàng tháng, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở phát huy vai trò nòng cốt vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia vệ sinh môi trường trên các tuyến đường giao thông.

NGUYỄN CƯỜNG



Bách Thuận từng bước chuyển dịch từ chăn nuôi sang phát triển du lịch nhằm tạo môi trường, hệ sinh thái xanh, sạch, đẹp ở làng vườn.

BÁCH THUẬN Khô làm du lịch nếu môi trường vẫn ô nhiễm

Bách Thuận (Vũ Thu) là một trong những xã nằm trong топ đầu tỉnh về phát triển đàn lợn. Tuy nhiên, mặt trái của chăn nuôi là tình trạng ô nhiễm môi trường. Để bảo đảm sức khỏe, sinh hoạt của người dân, đồng thời khai thác lợi thế không gian xanh của làng vườn, xã định hướng phát triển du lịch thay thế chăn nuôi.

Với nhiều lợi thế được cho là "thiên thời, địa lợi" để phát triển du lịch nghỉ dưỡng và du lịch cộng đồng, Bách Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng, phát triển ngành "công nghiệp không khói" ở làng vườn.

Tuy nhiên, rất nhiều khó khăn đặt ra khi triển khai hoạt động du lịch, trong đó cấp thiết nhất là xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường

do chăn nuôi lợn gây ra. "Gia đình tôi từng đón nhiều đoàn đến tham quan, trải nghiệm. Hầu hết du khách rất thích thú

với không gian nhiều cây xanh, nhiều công trình văn hóa đặc sắc, thưởng thức quà bánh chợ quê... Tuy nhiên, nếu không xử



Tình trạng xả chất thải chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường xảy ra nhiều năm qua ở Bách Thuận.

lý tốt tình trạng ô nhiễm môi trường thì Bách Thuận rất khó làm du lịch" - ông Nguyễn Như Tuấn, chủ một nhà vườn sinh vật cảnh ở địa phương chia sẻ.

Ông Nguyễn Kim Sáu, Chủ tịch UBND xã Bách Thuận cho biết: Kiểm tra thực tế các cơ sở chăn nuôi trọng điểm của xã cho thấy hầu hết các hộ xây dựng chuồng trại trên diện tích đất nông nghiệp không được cấp phép chăn nuôi, vi phạm về khoảng cách an toàn, quy mô chăn nuôi vượt mức cho phép, không có biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi trước khi xả ra môi trường. Gần đây nhất, tháng 11/2023, UBND xã tổ chức tuyên truyền, ký cam kết với các hộ chăn nuôi lợn về bảo đảm vệ sinh môi trường; xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với 12 hộ chăn nuôi. Xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở để các hộ có biện pháp xử lý chất thải như xây bể biogas, bể chứa nước thải, sử dụng men vi sinh xử lý phân, nước thải, góp phần bảo vệ môi trường. Chúng tôi đã tiến đến phương án di dời các hộ chăn nuôi ra khu vực xa dân cư nhưng do xã có đặc thù địa hình thổ mỗ, đất sản xuất xen kẽ đất ở nên không thể quy hoạch được khu vực chăn nuôi riêng.

Bà Phạm Thị Như Phương, Chủ tịch UBND huyện Vũ Thu cho biết: Để phát triển du lịch bền vững, thu hút được du khách, Bách Thuận phải có môi trường trong lành. Thời gian tới, huyện sẽ có phương án vận động, tìm nguồn lực để hỗ trợ 100% hộ chăn nuôi ở Bách Thuận chuyển đổi mô hình sản xuất, từ nuôi lợn sang trồng các loại cây cảnh, cây ăn trái, vừa bảo đảm hiệu quả kinh tế cho người dân vừa góp phần bảo vệ môi trường. Lấy lại môi trường trong lành của làng vườn xưa không chỉ góp phần bảo đảm sức khỏe cho người dân mà còn là điều kiện tiên quyết để địa phương khai thác tiềm năng, thế mạnh, phát triển du lịch, nâng cao thu nhập cho người dân.

QUỲNH LƯU

Hiệu quả mô hình nuôi chạch sụn ở Trọng Quan



Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, huyện Đông Hưng thăm mô hình nuôi chạch sụn của ông Trần Văn Thuật (người thứ hai từ phải sang).

Nhờ nhanh nhạy trong sản xuất, nắm bắt tốt xu thế thị trường, ông Trần Văn Thuật, hội viên Chi hội Nông dân thôn Vinh Hoa, xã Trọng Quan (Đông Hưng) đã thử nghiệm và xây dựng thành công mô hình nuôi chạch sụn cho hiệu quả kinh tế cao.

Trên diện tích 8.000m² chuyển đổi từ đất nông nghiệp, những năm trước gia đình ông Thuật chủ yếu nuôi cá truyền thống, hiệu quả kinh tế không cao. Đến năm 2021, ông thử nuôi cá Koi nhưng thị trường tiêu thụ không ổn định. Trong chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm phát triển kinh tế hộ nuôi thành công chạch sụn ở Nam Định, ông thấy có nhiều lợi ích nên quyết định nuôi thử. Qua trình theo dõi, ông thấy chạch sụn có nhiều

ưu điểm như chu kỳ nuôi ngắn, khoảng 3,5 - 4 tháng/lứa; là loài ít bị bệnh, thịt thơm ngon, mềm hơn so với chạch ta, thị trường tiêu thụ thuận lợi. Sau gần 4 tháng nuôi thử thành công, ông bắt đầu đầu tư trên toàn bộ diện tích 8.000m² với 4 ao nuôi. Sau hơn một năm, ông thu hoạch hơn 10 tấn chạch, trừ chi phí thu lãi hơn 160 triệu đồng.

Ông Thuật cho biết: Nuôi chạch sụn cũng nhàn, loài này có đặc tính ăn nổi, phàm ăn nên thức ăn cần bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng. Chỉ cần cho ăn 2 lần/ngày vào thời gian nhất định, bảo đảm chúng ăn hết lượng thức ăn, tránh dư thừa làm ô nhiễm môi trường ao nuôi. Quá trình nuôi cần chú ý nguồn nước trong ao luôn sạch và lượng nước đủ lớn, định kỳ thay nước ao nuôi sẽ bảo đảm chạch nuôi thử. Qua trình theo dõi, ông thấy chạch sụn có nhiều

quy mô nuôi chạch sụn hiện có, đồng thời đầu tư xây dựng khu ao nuôi chạch giống để chủ động nguồn giống phục vụ gia đình và cung ứng cho thị trường.

Ông Dương Văn Hà, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trọng Quan cho biết: Mô hình nuôi chạch sụn của ông Trần Văn Thuật là mô hình mới, bước đầu cho hiệu quả kinh tế cao. Hội sẽ tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về hiệu quả của mô hình, đồng thời tổ chức cho hội viên, nông dân có nhu cầu tham quan, học tập kinh nghiệm để áp dụng theo...

Từ hiệu quả nuôi chạch sụn của ông Thuật đã mở ra hướng phát triển đối tượng nuôi mới cho các hộ nuôi thủy sản trên địa bàn xã Trọng Quan, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp của địa phương.

LẠI PHƯƠNG (Hội Nông dân tỉnh)